
 
 
 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลเวียงต้า 
   เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงต้า 
    สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖5 

.................................. 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗      
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด ๒ ข้อ ๓๓ ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงาน   
การประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
ประชาชนทั่วไปทราบ 

  บัดนี้ การประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงต้าได้สิ้นสุดแล้ว สภาเทศบาลต าบลเวียงต้ามีมติ
รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖5 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5  
ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  21  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5 
    
       
 
 
              (นายเฉลียว  ล าทา) 
               ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงต้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงต้า 
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

วันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงต้า 

****************** 
ผู้มาประชุม 
 1. นายธวชัชัย กันทะวงค์  รองประธานสภาเทศบาล 
 2. นายประเทือง  ธิค า   สมาชิกสภาเทศบาล 
 3. นายเสถียร อินตาปุม  สมาชิกสภาเทศบาล 
 4. นายพรมมา สิงห์บุตร   สมาชิกสภาเทศบาล 
 5. นางภูษิดา แสนเขียว  สมาชิกสภาเทศบาล 
 6. นางกนกวรรณ  ณ เชียงใหม่  สมาชิกสภาเทศบาล 
 7. นายนพดล เมคแสน   สมาชิกสภาเทศบาล 
 8. นางพวม ใจยะสุดตา  สมาชิกสภาเทศบาล 
 9. นายธีระทรัพย์  กองจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 10. นายสุจิต จินะอินทร์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 11. นางสาวเอมอร  กองโกย  เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 

 1. นายเฉลียว  ล าทา   ประธานสภาเทศบาล ลาปุวย เนื่องจากเข้ารับการ 
         รักษาดวงตา 
 2. นายสง่า ศรีค าภา   สมาชิกสภาเทศบาล ลาปุวย เนื่องจากประสบ 
         อุบัติเหตุ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

 1. นายอ าพูน ทิค า   นายกเทศมนตรี 
 2. นายสมฤทธิ์ ขันมณี   รองนายกเทศมนตรี 
 3. นายฤกษ์ชัย ปินตายอด  รองนายกเทศมนตรี 
 4. นายนัทธพงศ์  แก้วนวรัตน์  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 5. นายอุลัย  ต้านิลิชัย   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 6. นายธีรศานต์  โสภา   แพทย์ประจ าต าบล 
 7. นายสานิตย์  ยาโพธิ์   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 
 8. นายมานพ  วงค์ทอง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 
 9. นายนิคม  ขันมะณี   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 
 10. นายวิทิตย์  เครือสามสุม  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 
 11. นายศตวรรษ  จินดาฟอง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 
 12. นายธีระศักดิ์  ไชยมงคล  นักจัดการงานทั่วไป 
 13. นางสาวกุลธิดา  ดังก้อง  นักวิชาการพัสดุ 
 14. นางสาวหนึ่งฤทัย  ใจปัญญา  นักศึกษาฝึกงาน 
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เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น. 

น.ส.เอมอร  กองโกย  -เนื่องจาก นายเฉลียว  ล าทา ประธานสภาเทศบาล  ได้ลาปุวยเพื่อเข้ารับ 
เลขานุการสภาฯ  การรักษาดวงตา จึงท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาได้  ตามระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข 
   เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 17 ... ในกรณีไม่มีประธานสภาท้องถิ่น 
   หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ 
   ให้รองประธานท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่น … 
    -ขอเชิญ นายธวัชชัย กันทะวงค์ รองประธานสภาเทศบาลเวียงต้า ท าหน้าที่ 
   ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงต้า และเปิดประชุมสภาเทศบาลต่อไป 
    -บัดนี้  สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญรองประธานสภา 
   เทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

(จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย) 

นายธวัชชัย  กันทะวงค์  -การประชุมวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงต้า สมัยสามัญ 
รองประธานสภาฯ  สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ได้นัดหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทน  มาประชุม มีระเบียบวาระในมือทุกๆ ท่าน และการประชุมสภาเทศบาลฯ วันนี้ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ลาการประชุมเนื่องจาก ปุวยจากการประสบอุบัติเหตุ 
   คือ นายสง่า ศรีค าภา จึงท าให้ที่ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 10 ท่าน 
   ถือว่าครบองค์ประชุม 
    -บัดนี้ ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงต้า สมัยสามัญ สมัยแรก 
   ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 ครับ 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   1.1 เรื่องแจ้งจากประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงต้า 
    -(ไม่มี)-  

   1.2 เรื่องแจ้งจากนายกเทศมนตรีต าบลเวียงต้า 

นายอ าพูน ทิค า   -เรียนรองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรี  ทุกท่าน วันนี้กระผมมีเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้ 
    ๑. ขอขอบคุณ สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกท่าน ที่ได้เข้า 
   ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านต้อนรับลมหนาวสานสัมพันธ์ 11 อปท. 
   อ าเภอลอง ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 ณ สนามกีฬา 
   เทศบาลต าบลห้วยอ้อ ผลปรากฏว่า เทศบาลต าบลเวียงต้า ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ 
   กีฬาพ้ืนบ้าน 
    ๒. ผมขอความร่วมมือทุกท่านร่วมกันท างาน บูรณาการท างานร่วมกัน 
   อย่างสร้างสรรค์ ทั้งฝุายสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้น าท้องที่ ช่วยกัน 
   พัฒนาต าบลเวียงต้าให้เกิดความเจริญไปด้วยกัน  ไม่ควรแบ่งฝักแบ่งฝุาย  เพราะ 
 

/จุดประสงค์… 
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   จุดประสงค์เดียวกันของผู้น าทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นทั้งฝุายท้องที่ ท้องถิ่น ก านัน  
   ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล ทุกคนล้วนแล้วได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้อง 
   ประชาชนต าบลเวียงต้า ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเพ่ือเป็นตัวแทนของประชาชน 
   ชาวต าบลเวียงต้า เป็นปากเป็นเสียงของชาวต าบลเวียงต้า และเพ่ือร่วมกันพัฒนา 
   ต าบลเวียงต้าให้เจริญต่อไปครับ 

มติที่ประชุม  -รับทราบ 

   1.3 เรื่องแจ้งจากส่วนราชการอื่น/หนังสือราชการที่ส าคัญ 

น.ส.เอมอร กองโกย  -เรียนรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรี  
เลขานุการสภาฯ  คณะผู้บริหาร ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้สภาเทศบาล 
   ต าบลเวียงต้า ได้จัดประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงต้า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1  
   ประจ าปี พ.ศ. 2565 เรื่อง แจ้งจากส่วนราชการอ่ืน/หนังสือราชการที่ส าคัญ มีดังนี้ 
        1. ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ก าหนดช่วง "วิกฤติหมอกควัน"  และก าหนด 
   "เขตควบคุมไฟป่าและการเผาในที่โล่ง" ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
        เนื่องด้วย ในช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือนมกราคม-เมษายนของทุกปี พ้ืนที่จังหวัดแพร่ 
   มักประสบปัญหาฝุุนละอองจากไฟปุาและการเผาในที่โล่ง ซึ่งมีสาเหตุจากการเผา 
   พ้ืนที่ปุา การเผาพ้ืนที่การเกษตร การเผาวัชพืชริมทาง และการเผาขยะมูลฝอยในชุมชน 
   ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะ สภาวะอากาศที่แห้งแล้งและนิ่ง  
   ความกดอากาศสูงแผ่เข้ามาปกคลุม ท าให้ฝุุนละอองแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศ  
   ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นอันตรายต่อสุขภาพความเป็นอยู่ของ 
   ประชาชน เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ต่อทรัพยากรปุาไม้และ 
   สัตว์ปุา เป็นจ านวนมากรวมถึงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเส้นทางต่าง ๆ 
        ดังนั้น เพ่ือให้การปูองกันและแก้ไขปัญหาฝุุนละอองจากไฟปุา และการเผาใน 
   ที่โล่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติปูองกันและ 
   บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๙ จังหวัดแพร่จึงก าหนด 
   ให้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖๕ เป็นช่วง "วิกฤติหมอกควัน" และ 
   ก าหนดให้ทุกพ้ืนที่ ทุกหมู่บ้านในท้องที่จังหวัดแพร่ เป็น "เขตควบคุมไฟปุา และการ 
   เผาในที่โล่ง" ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาซนในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ ปฏิบัติดังนี้ 
        ๑) ห้ามเผาเด็ดขาดในทุกพ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่ปุา พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ริมทางหลวง 
   พ้ืนที่ชุมชนและเมือง ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิง 
   ด้วยวิธีการเผาในช่วงก่อนและหลังประกาศช่วงวิกฤติหมอกควัน ให้แจ้งขออนุญาต 
   จากก านันหรือผู้ใหญ่บ้านในเขตปกครองท้องที่ นั้น เพ่ือประสานหน่วยงานรับผิดชอบ 
   พ้ืนที่ ก่อนเข้าด าเนินการทุกครั้ง รวมทั้งจะต้องท าแนวกันไฟและควบคุมการเผา 
   อย่างใกล้ชิดไม่ให้เกิดการลุกลาม ทั้งนี้จังหวัดจะพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ 
   อากาศประกอบในการด าเนินการชะลอ หรือระงับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงด้วย 
   วิธีการเผา 
 
 

/๒) ผู้ประกอบ… 
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        ๒) ผู้ประกอบกิจการที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ให้งดเว้นการด าเนินงาน 
   ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว หากค่าคุณภาพอากาศของจังหวัดแพร่ เกินค่ามาตรฐานที่  
   90 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
        ๓) ข้าราชการในพื้นท่ีทุกคน ทุกสังกัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร 
   ส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการ 
   ชุมชน และสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ถือเป็นหน้าที่ในการสอดส่อง ดูแลเอาใจใส่ และ 
   ร่วมชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ 
        4) ผู้ใดฝุาฝืนจุดไฟเผาปุาหรือเผาในที่โล่งพ้ืนที่ต่างๆ มีความผิดตามกฎหมาย 
   เช่น พระราชบัญญัติปุาไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ พระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ  
   พ.ศ. ๒๕0๗ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติสงวน 
   และคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   พ.ศ. ๒๕๕0 ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๔๙๙ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
   พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖0 พระราชบัญญัติจราจรทางบก 
   พ.ศ. ๒๕๒๒ รวมทั้งเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แต่ละแห่งที่ได้ก าหนดไว้ โดยมีบทก าหนดโทษ ตามกฎหมายดังกล่าวก าหนด 
        จังหวัดแพร่ ขอความร่วมมือผู้พบเห็นการเผาในที่โล่งทุกชนิด ขอให้รีบแจ้ง 
   เบาะแสหน่วยงานรับผิดชอบแต่ละพ้ืนที่ ดังนี้ 
        1) ในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา เขตปุาสงวนและเขตปุาไม้ 
   ให้แจ้งสายด่วน "พิทักษ์ปุา" ๑๓๖๒ 
        ๒) นอกเหนือเขตพ้ืนที่ตามข้อ 1 ให้แจ้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
   หรอืเจ้าหน้าที่ต ารวจในพ้ืนที่ หรือต ารวจภูธรจังหวัดแพร่ สายด่วน ๑๙1 
        ๓) ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ ให้แจ้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลเมืองแพร่ 
   หมายเลขโทรศัพท์ 0๕๔-๕๓๑๐๖๐ 
        4) ในพ้ืนที่ริมทางหลวง และริมทางหลวงท้องถิ่น ให้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
   ทางหลวงนั้น หรือแจ้งสายด่วนทางหลวง ๑๕๘6 สายด่วนทางหลวงชนบท ๑๑4๖ 
        ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ 
        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
        ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
             2. แจ้งส่งโครงการที่เกินศักยภาพเพื่อประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่ 
   อ าเภอลอง 
        เทศบาลต าบลเวียงต้า ได้รับแจ้งปฏิทินการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในเขต 
   จังหวัดแพร่ โดยให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอจัดประชุม 
   เพ่ือพิจารณาโครงการที่เกินศักยภาพจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ  
   จัดล าดับความส าคัญและจัดท าบัญชีโครงการเพื่อเสนอคณะกรรมการประสาน 
   แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการและเป็นไปตาม 
   กรอบและหลักเกณฑ์การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และบรรจุในแผนพัฒนา 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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        ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอลอง จึงขอให้เทศบาลฯ พิจารณา 
   จัดส่งโครงการเกินศักยภาพที่จะประสาบแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ เพ่ือจะได้ 
   เสนอในที่ประชุมประสานแผนระดับอ าเภอลองในล าดับต่อไป รายละเอียดปรากฏ 
   ตามเอกสารที่แนบในระเบียบวาระการประชุมค่ะ 
        จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
             3. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
        จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดแพร่ 
   พบว่า มีอัตราการแพร่ระบาดค่อนข้างมาก จึงขอเน้นย้ าให้ใช้มาตรการในการปูองกัน 
   ตัวเอง โดยใช้ชีวิตวิถีใหม่ หมั่นล้างมือ หลีกเลี่ยงสถานที่ที่แออัดคนจ านวนมาก และ 
   ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติในการเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัดแพร่ ภายใต้ 
   สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามค าสั่งจังหวัดแพร่ 
   โดยเคร่งครัดต่อไป 

มติที่ประชุม  -รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

นายธวัชชัย  กันทะวงค์  -ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4  
รองประธานสภาฯ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ๒๕๖4 ด้วยว่า มีข้อความใด 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทน  ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ประการใด  
ประธานสภาฯ  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 ที่แนบในระเบียบวาระการประชุมครับ 

มติที่ประชุม   -ไม่มกีารแก้ไข และมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ 
   เป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อการพิจารณา 
    ๓.1 การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงต้า สมัยสามัญ 
ประจ าปี ๒๕65 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕66  

นายธวัชชัย  กันทะวงค์  3.1 การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงต้า  สมัยสามัญ 
รองประธานสภาฯ ประจ าปี พ.ศ. 2565 และสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทน  พ.ศ. 2566 ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาว่าควรจะมีกี่สมัย ควรเริ่มเมื่อไร 
ประธานสภาฯ  และขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด ระเบียบที่เก่ียวข้องครับ  

น.ส.เอมอร  กองโกย  -ส าหรับการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงต้า สมัยสามัญ 
เลขานุการสภาฯ  ประจ าปี ๒๕65 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕66  
   สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 เดือน สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 
   มีรายละเอียดและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
    ระเบียบกฎหมาย 
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14)   
   พ.ศ. 2562  
 

/มาตรา 24... 
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     มาตรา 24  ระบุว่า “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย 
   สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี 
   ให้สภาเทศบาลก าหนด สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดสามสิบวัน”   
    2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
   พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
     ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลา 
   และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัย 
   ประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
   สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปี 
   สมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
     เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศ 
   ของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น 
     ในกรณีท่ีไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนด 
   วันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปไว้ หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง 
   สมัยประชุมสามัญประจ าปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว  
   ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอื่น หรือในสมัย 
   ประชุมวิสามัญก็ได้ 

   การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงต้า สมัยสามัญ ประจ าป ี๒๕65 
   และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕66  ดังนี้ 
    1. ก าหนดการประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2565 
        1.1) สมัยที่ 2  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป 
     ก าหนดไม่เกิน 30 วัน 
        1.2) สมัยที่ 3  เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เปน็ต้นไป 
     ก าหนดไม่เกิน 30 วัน  
        1.3) สมัยที่ 4  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป 
     ก าหนดไม่เกิน 30 วัน 
    2. ก าหนดการประชุมสมัยสามัญของปีถัดไป พ.ศ. 2566 
        ๒.1) สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2566 เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 2566  
     เป็นต้นไป ก าหนดไม่เกิน 30 วัน  
     (1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 2 มีนาคม 2566) 
    -รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 ที่แนบในระเบียบวาระการประชุมค่ะ 

นายธวัชชัย  กันทะวงค์  -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นด้วยตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ เสนอ  
รองประธานสภาฯ หรือท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เชิญเสนอความคิดเห็นได้ครับ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทน   
ประธานสภาฯ 
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นายเสถียร อินตาปุม  -เรียน ท่านรองประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงต้า  กระผมเห็นด้วยตามที่ 
สมาชิกสภาฯ  ท่านเลขานุการสภาฯ เสนอว่า ควรมีการก าหนด 4 สมัย และก าหนดไม่เกิน 30 วัน 
   รายละเอียดตามที่เลขานุการสภาฯ เสนอมาครับ   

นายธวัชชัย กันทะวงค์  -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ อีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีแล้ว ขอมติให้ความ 
ประธานสภาฯ  เห็นชอบในการก าหนดการประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2565 และ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทน  การก าหนดการประชุมสมัยสามัญของปีถัดไป พ.ศ. 2566 รายละเอียด 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีท่านเลขานุการสภาฯ เสนอ โปรดยกมือครับ 
   (สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงต้า ยกมือเห็นชอบ 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ ดังนี ้
   1. ให้ก าหนดการประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2565 คือ 
       1.1) สมัยที่ 2  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป 
    ก าหนดไม่เกิน 30 วัน 
       1.2) สมัยที่ 3  เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เปน็ต้นไป 
    ก าหนดไม่เกิน 30 วัน  
       1.3) สมัยที่ 4  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป 
    ก าหนดไม่เกิน 30 วัน 
   2. ให้ก าหนดการประชุมสมัยสามัญของปีถัดไป พ.ศ. 2566 คือ 
       ๒.1) สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2566 เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 2566  
    เป็นต้นไป ก าหนดไม่เกิน 30 วัน  
    (1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 2 มีนาคม 2566) 
   (เห็นชอบ จ านวน 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องอื่น ๆ 

นายธวัชชัย กันทะวงค์  -ระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆ วันนี้ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด หรือผู้เข้าร่วม 
รองประธานสภาฯ ประชุมมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบหรือไม่ครับ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
ประธานสภาฯ 

นางสาวเอมอร  กองโกย  -เรื่อง การจ าหน่ายทรัพย์สินประเภทท่ีดินและสิ่งก่อสร้างขององค์การ  
เลขานุการสภาฯ  บริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีการโอน 
    ด้วยเทศบาลต าบลเวียงต้าได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ว่า 
   ตามที่เทศบาลต าบลเวียงต้า ได้ขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
   เพ่ือให้ด าเนินการก่อสร้างเมรุเผาศพชนิดเตาเผาถ่าน และศาลาปุาช้า โดยโครงการ 
   ดังกล่าว ได้ผ่านคณะกรรมการประสานแผนระดับอ าเภอ และองค์การบริหารส่วน 
   จงัหวัดแพร่ ได้ด าเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงไปแล้ว นั้น 
    เนื่องจากพระราชบัญญัติก าหนดแผนและกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ ก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการ 
 

/สาธารณะ… 
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   สาธารณะ ตามมาตรา ๑๖ (๒๐) ก าหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหาร 
   ส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ 
   ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองกล่าวคือ การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
   ซึ่งสุสานและฌาปนสถานมิได้เป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   แต่ประการใด ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขอส่งมอบเมรุเผาศพชนิด 
   เตาเผาถ่าน และศาลาปุาช้า ที่หน่วยงานของท่านได้ขอรับการสนับสนุน เพ่ือรับมอบ 
   ไปด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ต่อไป  
    รายละเอียดทรัพย์สินสาธารณประโยชน์ ต าบลเวียงต้า อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
   มีดังนี้ 
    ๑. เมรุเผาศพชนิดเตาเผาถ่านบ้านเหล่า หมู่ที่ ๒,๘ ต าบลเวียงต้า อ าเภอลอง 
   จังหวัดแพร่ ก่อสร้างเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๕ เงินงบประมาณ ๕๓๔,000.-บาท 
   (ห้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
    2. เมรุเผาศพชนิดเตาเผาถ่าน หมู่ที่ ๓ ต าบลเวียงต้า อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
   ก่อสร้างเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ เงินงบประมาณ ๔๘๖,๐๐๐.-บาท 
   (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
    ๓. เมรุเผาศพชนิดเตาเผาถ่าน หมู่ที่ ๔ ต าบลเวียงต้า อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
   ก่อสร้างเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ เงินงบประมาณ ๔๘๖,๐๐๐.-บาท 
   (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
    4. เมรุเผาศพชนิดเตาเผาถ่าน หมู่ที่ ๙ ต าบลเวียงต้า อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
   ก่อสร้างเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ เงินงบประมาณ ๕๓๓,๐๐๐.-บาท 
   (ห้าแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
    5. เมรุเผาศพชนิดเตาเผาถ่าน หมู่ที่ ๑0 ต าบลเวียงต้า อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
   ก่อสร้างเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕o เงินงบประมาณ ๔๘๖,00๐.-บาท 
   (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
    ๖. ศาลาปุาช้าบ้านเหล่า หมู่ที่ 2 ต าบลเวียงต้า อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
   ก่อสร้างเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เงินงบประมาณ ๕๙๙,000.-บาท 
   (ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
    ๗. ศาลาปุาช้า หมู่ที่ ๙ ต าบลเวียงต้า อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ก่อสร้าง 
   เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เงินงบประมาณ ๕๕๐,๐๐๐.-บาท  
   (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
    ๘. ศาลาปุาช้า หมู่ที่ ๑0 ต าบลเวียงต้า อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ก่อสร้าง 
   เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เงินงบประมาณ ๕0๙,๕๐๐.-บาท 
   (ห้าแสนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
    ส าหรับ รายละเอียดระเบียบข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง และวิธีด าเนินการ 
   ขอให้งานพัสดุ กองคลัง ได้ชี้แจงค่ะ 

นางสาวกุลธิดา  ดังก้อง  -เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี 
นักวิชาการพัสดุ  คณะผู้บริหารเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ ท่าน  ส าหรับเรื่อง การจ าหน่าย 
   ทรัพย์สินประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 

/โดยวิธีการโอน… 
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   โดยวิธีการโอน ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
   และการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 หมวด 9 “การบริหารพัสดุ” และตามนัย ข้อ 9 
   แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ 
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
    ๑. การรับโอนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องถือปฏิบัติ 
   ตามหลักเกณฑ์กรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    2. การรับโอนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบข้างต้น 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรค านึงถึงความจ าเป็นในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน 
   ที่จะรับโอนมา สภาพของทรัพย์สิน อายุการใช้งาน การซ่อมแซมและการบ ารุงดูแล 
   รักษา ขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการ 
   เช่น ความพร้อมด้านบุคลากร งบประมาณ สถานที่ เป็นต้น 
    กรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
   หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าว 
   มีเงื่อนไขหรือมีการะติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุ 
   หรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการ 
   ส่วนท้องถิน่ และเป็นไปตามระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง แต่อย่างไรก็ดี หลังจากท่ีได้รับ 
   พัสดุมาแล้วจะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
   และการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๔๖๐ หมวด ๙ "การบริหารพัสดุ" ต่อไป 
    จึงขอชี้แจงรายละเอียดการด าเนินการ เพื่อให้สภาเทศบาลได้รับทราบ 
   และขอความร่วมมือให้ทางหมู่บ้านส ารวจความพร้อมว่า ทรัพย์สินที่ได้แจ้งไปนั้น 
   มีสภาพเป็นอย่างไร ช ารุดเสียหายอย่างไร แล้วแจ้งให้งานพัสดุ กองคลัง รับทราบ 
   และทางเทศบาลฯ จะได้ให้ทางกองช่าง เทศบาลฯ ได้เข้าไปด าเนินการส ารวจ 
   อีกทางหนึ่งด้วย เพื่อทางงานพัสดุ จะได้รวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอให้สภาเทศบาลฯ 
   ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

นางสาวเอมอร  กองโกย  -ในการนี้ เทศบาลฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องนี้ไว้ก่อน และ  
เลขานุการสภาฯ  ขอความร่วมมือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ส ารวจทรัพย์สินที่ได้กล่าวมานั้น ว่ามีสภาพ 
   เป็นอย่างไร แล้วรวมรวมข้อมูลแจ้งให้ทางเทศบาลฯ ด้วยนะคะ อนึ่ง เทศบาลฯ 
   จะได้ประสานงานกับกองช่างของเทศบาลฯ ได้เข้าไปด าเนินการส ารวจและตรวจสอบ 
   อีกทางหนึ่งด้วย และจะได้รวบรวมข้อมูลเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ 
   ในโอกาสต่อไปค่ะ และเทศบาลฯ จะได้รวบรวมข้อมูลที่ได้รายงานให้องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดแพร่ ได้รับทราบและด าเนินการต่อไปค่ะ 

นายอ าพูน ทิค า   -เรื่องนี้ ผมขอความร่วมมือผู้น าท้องที่ทุกท่านส ารวจทรัพย์สินดังกล่าวด้วย  
นายกเทศมนตรี  ว่ามีสภาพเป็นอย่างไร แล้วรวมรวมข้อมูลแจ้งให้ทางเทศบาลฯ เพ่ือเทศบาลฯ จะได้ 
   ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

นายธวัชชัย กันทะวงค์  -ในเรื่องนี้ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้รับทราบทุกคนแล้วนะครับ และก็ขอ 
ประธานสภาฯ  ความร่วมมือสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ร่วมเข้าไปตรวจสอบกับผู้ใหญ่บ้าน  
ปฏิบัติหน้าท่ีแทน  เพ่ือส ารวจทรัพย์สินดังที่ได้กล่าวมานี้ด้วยอีกทางหนึ่ง เพื่อเป็นการท างานร่วมกัน 
ประธานสภาฯ  และเทศบาลฯ จะได้รวบรวมข้อมูลเพ่ือด าเนินการตามระเบียบต่อไปครับ 

มติที่ประชุม  -รับทราบ 
/นายธีระทรัพย์... 
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นายธีระทรัพย์  กองจันทร์ -เรียนประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมมีเรื่องจะแจ้งและเรียนสอบถามที่ประชุมแห่งนี้ คือ 
    ก่อนอ่ืนขอชื่นชมการท างานของเทศบาลฯ ในเรื่องของการให้บริการรถน้ า 
   และรถกระเช้า ได้รับค าชมจากชาวบ้านมาว่าเทศบาลฯ ได้ให้บริการได้ดีครับ 
    เรื่องท่ีอยากเรียนสอบถามก็คือ 
    1. ไฟฟูาแสงสว่าง จากการที่เทศบาลฯ ได้อนุมัติให้ด าเนินการติดไฟโซล่าเซลล์ 
   ให้ทุกหมู่บ้านไปแล้วนั้น ผมเห็นว่า ยังไม่เพียงพอเพราะยังมีจุดมีความต้องการเพ่ิม 
   และอยากทราบว่าเทศบาลฯ ยังพอจะมีงบประมาณในการด าเนินการติดตั้งเพ่ิมอีก 
   ได้หรือไม่ 
    2. การของบประมาณในการด าเนินโครงการเกี่ยวกับการศึกษา ศาสนา  
   และวัฒนธรรมนั้น มีขั้นตอนการด าเนินการอย่างไร 
    3. เอกสารเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลฯ อยากขอให้ส่งไปพร้อมกับ 
   หนังสือเชิญประชุมด้วยได้หรือไม่ เพราะจะได้ตรวจสอบในเบื้องต้นก่อน และเพ่ือ 
   เป็นการประหยัดเวลาในการพิจารณารับรองรายงานการประชุมด้วยครับ 

นางสาวเอมอร  กองโกย  -ส าหรับ ข้อค าถามตามที่ สท.ธีระทรัพย์ กองจันทร์ ได้สอบถามมานั้น  
เลขานุการสภาฯ  ขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 
    ข้อ 1 เรื่อง ไฟฟูาโซล่าเซลล์ ขอเรียนว่า การด าเนินการโครงการนี้ เพิ่งได้ 
   ด าเนินการเป็นปีแรก ส่วนงบประมาณนั้นถ้าหากว่าใกล้สิ้นปีงบประมาณ 2565 
   เทศบาลฯ ได้ส ารวจแล้วว่า โครงการใดยังไม่ได้ด าเนินการหรือด าเนินการไม่ได้ 
   เทศบาลฯ ก็จะได้โอนเงินงบประมาณ เพ่ือเสนอสภาให้ความเห็นชอบด าเนินการ 
   ติดตั้งเพ่ิมเติมได้ค่ะ  ทั้งนี้ ขอให้ท่าน สท. ได้เขียนแผนและค าร้องมาท่ีเทศบาลฯ 
   เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาด้วยค่ะ 
    ข้อ 2 เรื่อง การของบประมาณในการด าเนินโครงการเกี่ยวกับการศึกษา  
   ศาสนา และวัฒนธรรม นั้น ขอเรียนว่า การด าเนินโครงการที่เก่ียวกับการศึกษา 
   ศาสนา วัฒนธรรม หรือกีฬา นั้น อย่างน้อยขอให้ท่านจัดท าโครงการเพื่อมาขอบรรจุ 
   ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และเทศบัญญัติเพ่ือให้ด าเนินการตามแผนฯ ต่อไป 
   และในเรื่องนี้มีรายละเอียดค่อนข้างมาก หากมีข้อสงสัยประการใด ท่าน สท.สามารถ 
   เข้ามาปรึกษาทาง หัวหน้าส านักเทศบาล หรือเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ได้เลยค่ะ 
    ข้อ 3 เรื่อง เอกสารเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลฯ ขอเรียนว่า 
   ทางเทศบาลฯ สามารถด าเนินการให้ได้โดยจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 
   แต่ในวันประชุมสภาเทศบาลฯ ทุกครั้งขอความร่วมมือสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน 
   น าเอกสารดังกล่าวมาเข้าร่วมประชุมด้วย เทศบาลฯ จะไม่จัดเตรียมให้อีกนะคะ 

มติที่ประชุม  -รับทราบ 

นางภูษิดา  แสนเขียว  -อยากเรียนสอบถาม ว่า ประปาของบ้านเหล่า หมู่ที่ 8 ควรจะด าเนินการ 
สมาชิกสภาเทศบาล อย่างไรคะ 
 
 

/นายอ าพูน... 
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นายอ าพูน ทิค า   -ส าหรับประปาของหมู่ที่ 8 เป็นของหน่วยงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.)  
นายกเทศมนตรี  ไม่ทราบว่าปัจจุบันหน่วยงานนี้จะสังกัดหน่วยงานใด แต่ทางเทศบาลฯ จะลองประสาน 
   กับหน่วยงานที่เกี่ยวเข้ามาด าเนินการส ารวจว่าจะด าเนินการอย่างไรได้บ้างครับ 

นายนิคม  ขันมะณี  -อยากเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ผมได้รับหนังสือแจ้งจากกรมชลประทาน 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ขอเชิญทางผู้น าในพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ท่ี 10 ต าบลเวียงต้า ร่วมประชุมชี้แจงหารือ 
   เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าแม่แลง ณ เทศบาลต าบลเวียงต้า 
   ทางกรมชลประทาน ได้ชี้แจงว่า กรณีโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าแม่แลงนั้น 
   กรมชลประทานจะเริ่มด าเนินการใหม่ โดยจะท าการจัดประชุมประชาคมชาวบ้าน 
   และให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบโดยตรงประมาณ 40 ราย 
   และผู้ได้รับผลกระทบโดยอ้อมประมาณ 25 ราย และทางกรมชลประทานจะได้มี 
   หนังสือแจ้งนัดประชุมประชาคมในโอกาสต่อไป ผมจึงขอน าเรียนให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ 
   เพ่ือรับทราบครับ 

มติที่ประชุม  -รับทราบ 

นายวิทิตย์  เครือสามสุม  -อยากเรียนสอบถามว่า ชาวบ้านปัญหาที่ดินท ากินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 สามารถด าเนินการขุดสระเพ่ือรองรับน้ า เพ่ือน าน้ าไปใช้ในคราวฤดูแล้ง จะสามารถ 
   ด าเนินการได้อย่างไร และขออนุญาตหน่วยงานไหนครับ 

นายสานิตย์  ยาโพธิ์  -กรณีนี้ผมขอเสริมว่า กรณีพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตปุา คทช. นั้น ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 สามารถให้การรับรองได้ และขอให้ท าเรื่องมาทางเทศบาลฯ เพ่ือขออนุญาตขุดสระ 
   ต่อไปครับ 

นายอ าพูน ทิค า   -เรื่องนี้ ขอให้ทางผู้ใหญ่บ้านรับแจ้งเรื่องจากประชาชน แล้วก็ขอท าเรื่อง  
นายกเทศมนตรี  เข้ามาให้ทางเทศบาลฯ เพื่อให้เทศบาลฯ ได้พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
   กับอ านาจหน้าที่ของเทศบาลฯ ต่อไปครับ 

มติที่ประชุม  -รับทราบ 

นายสานิตย์  ยาโพธิ์  -ขอน าเรียนต่อที่ประชุมว่า กรณี ถนนตั้งแต่สะพานห้วยแม่แจมจนมาถึง 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 สามแยกน้ าดิบ เป็นเส้นทางในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบทอยู่ระหว่าง 
   ประสานงานสอบถามรายละเอียดในการด าเนินการครับ 

นายธีรศานต์  โสภา  -เรียนประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และ 
แพทย์ประจ าต าบล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขอแจ้งเชิญชวนทุกท่านร่วมงานมุฑิตาจิต ให้แก่ 
   ผู้ใหญ่นิคม ขันมะณี เนื่องจากผู้ใหญ่ท่านเกษียณอายุ โดยได้จัดงานขึ้นในวันเสาร์ 
   ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 

มติที่ประชุม  -รับทราบ    

นายธวัชชัย กันทะวงค์  -เรื่องอ่ืนๆ ท่านใดมีเรื่องจะแจ้งต่อท่ีประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีแล้ว 
ประธานสภาฯ  ส าหรับการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงต้าในครั้งนี้ ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทน  ดังเจตนารมณ ์และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องทุกประการ ท่านใดมีข้อสงสัยอื่น 

ประธานสภาฯ  อีกหรือไม่ 
 

/ถ้าไม่มี... 
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   ถ้าไม่มี ขอขอบคุณ สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

   ทุกท่าน รวมทั้งผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ ที่ได้กรุณาให้เกียรติเข้าร่วม 

   ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเลิกการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงต้า 

   สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 ณ บัดนี้ 
 
เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
 
         ผู้จดรายงานการประชุม 
     (นางสาวเอมอร  กองโกย) 
        เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเวียงต้า 
 
 
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
    เมื่อวันที่   8   เดือน  กุมภาพันธ์    พ.ศ. ๒๕๖5 
 
     ลงชื่อ    ประธานกรรมการ 
      (นายเสถียร  อินตาปุม) 
 
     ลงชื่อ    กรรมการ 
      (นายสุจิต  จินะอินทร์) 
 
     ลงชื่อ    กรรมการและเลขานุการฯ 
           (นางกนกวรรณ  ณ เชียงใหม่) 
 
 
 
    สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 
    เมื่อวันที่    21    เดือน   กุมภาพันธ์     พ.ศ. ๒๕๖5 
 
          
       
 

                   (นายเฉลียว  ล าทา) 
                   ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงต้า 

 
 
 
 


